



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๙๓๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

**สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**  
**ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)**  
**กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)**  
**ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	จัดทำแผนดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขในสังกัดสถานพยาบาลของรัฐ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ PUI และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยกำหนดให้หน่วยงานและ ๑-๒ คน/สัปดาห์ เพื่อให้เก็บตัวอย่างได้จำนวน ๒๕ ตัวอย่าง/ ๒ สัปดาห์/ ครั้ง ตามเป้าหมาย และจัดทำหนังสือแจ้งไปยัง โรงพยาบาลทุกแห่ง	- ทีม JIT
๒	จัดทำแผนดำเนินการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ในชุมชนของทุกอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ โดยให้กำหนดเป้าหมายว่าอำเภอใด ดำเนินการในพื้นที่ใด จำนวนเท่าใด โดยการคัดเลือกพื้นที่เฝ้าระวัง ๑๑ พื้นที่เสี่ยงจากชุมชนอย่างไร อย่างน้อย จำนวน ๕ ประเภท แต่ละประเภท อย่างน้อย จำนวน ๕ แห่ง/ประเภท อย่างน้อย จำนวน ๕ ตัวอย่าง/แห่ง รวมจำนวน อย่างน้อย ๑๒๕ ตัวอย่าง/ ๒ สัปดาห์/ ครั้ง	- ทีม JIT
๓	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องวัคซีน ให้ประชาชนเข้าใจ แจ้งความจำเป็นและความปลอดภัยในการรับการฉีดวัคซีน โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ผ่านช่องทาง การสื่อสารทุกช่องทางที่สามารถดำเนินการได้	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๔	ให้ทุกอำเภอ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในระดับชุมชน หมู่บ้าน อาจดำเนินการในรูปแบบการประชุม การประชุม การเคาะประตูให้ความรู้ เป็นต้น และให้เพิ่ม Line หมอพร้อม ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการรับการฉีดวัคซีน	- สสอ. ทุกแห่ง
๕	จัดทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อยกระดับการปฏิบัติการ และให้การดูแลสุขภาพ ประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด	- กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๖	จัดทำ One Page และชุดความรู้ เพื่อแจ้งเตือน สถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย (๑) ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ และแปลผลคุณภาพอากาศ (๒) ความเสี่ยงของประชาชน (๓) คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน และส่งให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และ Line กลุ่มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์	- กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๗	จัดทำหนังสือถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการดำเนินการสำรวจห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสำนักงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล) รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชนมีห้องปลอดฝุ่น หากเกิดกรณีที่ต้องใช้	- กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๘	ให้ทุกอำเภอ เผยแพร่ One Page เพื่อแจ้งเตือน สถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) เผยแพร่ One Page เพื่อแจ้งเตือน สถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยประสานการดำเนินงานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม	- อำเภอ ทุกแห่ง - กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๓